



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๘๒

ปีการศึกษา ๒๕๕๕

วันจันทร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

มรพส. ร่วมกับชาวบ้านตำบลวัดจันทร์ จัดทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๕ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญถวายปัจจัยเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๓๐๔,๖๒๐ บาท



เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นเจ้าภาพร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ และชาวบ้านตำบลวัดจันทร์ จัดทอดกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๕๕ เพื่อร่วมหาปัจจัยสนับสนุนการก่อสร้างอุโบสถ ณ วัดราชมณฑป (วัดหลวงพ่โต) ทะเลแก้ว หมู่ ๗ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อถวายกุศลแด่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี โดยมี **ดร.สว่าง ภูพัฒนาวิบูลย์** พร้อมด้วย **รศ.ทัศนีย์ ศิริวรรณ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธาน** โดยได้รับเกียรติจาก **นายอมร กิตติกวางทอง วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก** และคณะ พร้อมด้วยชาวบ้าน ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก **โดยมีผู้ศรัทธาร่วมถวายปัจจัยเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๓๐๔,๖๒๐ บาท** จึงขออนุโมทนาบุญให้ทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ คิดหวังสิ่งใดขอให้สัมฤทธิ์ผลทุกประการ

ขอเชิญชวนอาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมเช็คชื่อนักศึกษาเข้าเรียนและการทำคะแนนเก็บผ่านโทรศัพท์มือถือ Tablet, iPhone, iPad และ Android ลงชื่อได้ที่คณะที่สังกัด ภายในวันนี้ (๑๒ พ.ย.๕๕) / อบรม **๒ รอบ** ๑๔ และ ๒๑ พ.ย.๕๕

การจัดสรรทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)

ผศ.ดร.พิทักษ์ อยู่มี รก.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า ด้วย ก.พ. ได้มีมติให้นำทุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (เพิ่มเติม) ที่ไม่มีผู้ได้รับทุนมาจัดสรรเพิ่มเติมเป็นทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ให้กับสถาบันการศึกษาของรัฐแห่งละไม่เกิน ๓ ทุน โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้น คือ เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือ พนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหน้าที่มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี มีอายุไม่เกิน ๔๐ ปี และต้องสำเร็จการศึกษา ป.โท เกรตเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ โดยมีผลคะแนนภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดีมาก อาจารย์ท่านใดที่สนใจจะไปศึกษาต่อต่างประเทศ สามารถสอบถามได้ที่ **กองบริการการศึกษา (คุณลูกขวัญ อินทร์คล้าย) ภายในวันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕**

ขอเชิญสอบชิงทุนโครงการเยาวชนอูชีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และแคนาดา

โครงการเยาวชนอูชีอี (EDUCATION & CULTURAL EXCHANGE) เปิดรับสมัครเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุระหว่าง ๑๐ - ๒๒ ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษา-ปลาย, อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาที่สนใจ สอบชิงทุนเป็นเงินตามจำนวนและเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ในช่วงปิดภาคเรียน เดือนเมษายน ๒๕๕๖ ในต่างประเทศ เป็นระยะเวลา ๓, ๕ สัปดาห์ ณ ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และแคนาดา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแก่เยาวชนไทย เผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักของนานาประเทศ สร้างภาพพจน์ที่ดีงามและเป็นการสร้างชื่อเสียงแก่สถาบันการศึกษา ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ **๑ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕** สมัครโดยตรงที่สำนักงาน ECE เลขที่ ๔๓ ซอยวิภาวดีรังสิต ๑๖/๒๕ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ และสมัครทางไปรษณีย์ หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในสถาบันการศึกษาของท่าน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงาน ECE โทร. ๐๒-๖๙๐-๐๓๗๕-๗ ทางเว็บไซต์ <http://www.ecethailand.com>

กรมศิลปากร ขอเชิญผู้มีจิตรศรัทธาส่งของพระพิฆเนศวร รุ่น ๑๐๐ ปี

ในโอกาสที่**กรมศิลปากรมีอายุครบ ๑๐๐ ปี** ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ จึงได้จัดสร้าง**พระพิฆเนศวร รุ่น ๑๐๐ ปี** เพื่อเป็นที่ระลึกและเพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่ผู้ได้รับ กรมศิลปากรจึงกำหนดจัดพิธีเทวาภิเษกพระพิฆเนศวรทั้งหมด โดยนิมนต์พระเกจิอาจารย์ทั่วประเทศและมีวัตรปฏิบัติดังดงามมาร่วมพิธีในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ บัดนี้ได้ดำเนินการจัดทำรูปแบบในการจัดสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วและเปิดให้ผู้มีจิตรศรัทธาส่งของ**ได้แล้วที่กรมศิลปากรสำนักบริหารกลาง กลุ่มคลังและพัสดุ ฝ่ายพัสดุ โทร. ๐-๒๒๒๔-๔๔๙๑, ๐-๒๒๒๑-๔๔๔๓ และ ๐-๒๒๒๕-๔๕๓๔** หรือ www.finearts.go.th

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ จัดโครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งในงาน **วิทยาการจัดการแฟร์ วันเสาร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕** ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถ

จึงขอเชิญชวนนักศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมการประกวด และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ <http://fms.vru.ac.th> ภายในวันที่ **๗ ธันวาคมนี้**

ดร.วิโรจน์ ตระกูลพิทักษ์กิจ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มรพส. ร่วมเป็นเกียรติใน**พิธีฉลองมงคลสมรส วันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕** ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยขอความกรุณาผู้ที่มีความประสงค์เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน กรุณาลงชื่อบริเวณเคาท์เตอร์ ในคณะที่ตนเองสังกัด **ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ศกนี้** เพื่อทางเจ้าภาพจะได้จัดรถอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปร่วมพิธี และรับรองแขกที่เข้าร่วมงานได้อย่างทั่วถึง ข่าวสารศรีพิบูลฯ จึงขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้